



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ฯ ในวันที่ ๒๑ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย และมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รอบที่ ๒ จำนวน ๑ ราย ดังรายละเอียดการดำเนินการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๑ ราย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย ประกาศนี้

๒. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ คัดเลือกโดยวิธีการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ด้วยการสัมภาษณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ตามหนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา บุคลิกภาพ ท่วงท่าวาจา วุฒิภาวะทางอารมณ์ การมีปฏิภาณไหวพริบ เจตคติและอุดมการณ์ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)

วัน/เวลา	วิชาที่สอบ	คะแนนเต็ม	สถานที่คัดเลือก
วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และวิชาชีพ (สัมภาษณ์)	๕๐ คะแนน	ณ ห้องประชุมจันทอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัด นครปฐม

๓. เอกสารที่ต้องนำไปในวันสอบ ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงควบคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่หน่วยงานของรัฐออกให้ฉบับจริง ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักมาแสดงตน มิฉะนั้น จะมิได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๔. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ แบบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

๕. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและปฏิบัติตนตามข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ และปฏิบัติตนตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบท้ายประกาศนี้โดยเคร่งครัด

๖. การประกาศผลการคัดเลือก

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ทางเว็บไซต์ <http://www.nptedu.go.th> โดยผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะต้องได้รับคะแนนการประเมิน ไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

๗. การดำเนินการคัดเลือก ฯ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ หากปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางไม่สุจริต หรือดำเนินการผิดพลาด อันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ พิจารณาแก้ไขหรือยกเลิกการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ และการพิจารณาวินิจฉัยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ ถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายไพศาล ปันแดน)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

.....

สาขาวิชาเอกพลศึกษา

ที่	เลขประจำตัวผู้สอบ	ชื่อ - สกุล	สถานที่คัดเลือก
๑	๐๑-๐๑	นายอาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง	ดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจินทอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ โดยให้ไปรายงานตัวที่กลุ่มบริหารงานบุคคล เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น.

